

รายงานการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒)

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายมนตรี เปลี่ยนผึ้ง	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	มนตรี เปลี่ยนผึ้ง
๒	นายสมัย เชื้อคำจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	สมัย เชื้อคำจันทร์
๓	นางศนิตรา สุขะปทุมพันธ์	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ศนิตรา สุขะปทุมพันธ์
๔	นายวุฒิชัย ปิ่นใจ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	วุฒิชัย ปิ่นใจ
๕	นางรจนา จารุจิตร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	รจนา จารุจิตร
๖	นายกฤษดา ว่องไว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กฤษดา ว่องไว
๗	นายแป้ง อรัญโสດ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	แป้ง อรัญโสດ
๘	นายบุญไสย ไชยธา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	บุญไสย ไชยธา
๙	นายถนอม สมสนุก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ถนอม สมสนุก

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิจารณ์ มุทาพร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	วิจารณ์ มุทาพร
๒	นายพนมไพร สีหามาจ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	พนมไพร สีหามาจ
๓	นายสมชาย พรหมศรี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	สมชาย พรหมศรี
๔	นายแดง อำนาจ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	แดง อำนาจ
๕	นางสาวภัทริยา สิงหา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสี	ภัทริยา สิงหา
๖	นายพรชัย ปิ่นใจ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	พรชัย ปิ่นใจ
๗	นางสุริวิภา สัพโส	หัวหน้าสำนักปลัด	สุริวิภา สัพโส
๘	นายนิคม คำคุณเมือง	ประธานสภาฯ โคกสี	นิคม คำคุณเมือง
๙	นายบุญธรรม วรรณวิเศษ	รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสี	บุญธรรม วรรณวิเศษ
๑๐	นายสรชัย จุลโนนยาง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสี	สรชัย จุลโนนยาง
๑๑	นายทองใบ สุทธิประภา	นายกเทศมนตรีตำบลโคกสี	ทองใบ สุทธิประภา
๑๒	นายเจียง เกษเกษร	ผู้อำนวยการกองช่าง	เจียง เกษเกษร
๑๓	นางดวงจันทร์ เมฆวัน	ผู้อำนวยการกองคลัง	ดวงจันทร์ เมฆวัน
๑๔	นายพิชญ์วัชร แก้วสะเทือน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	พิชญ์วัชร แก้วสะเทือน
๑๕	นายประจัญ ลากมุล	-	ประจัญ ลากมุล

สำเนาถูกต้อง

(นายมนตรี เปลี่ยนผึ้ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม

ผู้มาประชุม	จำนวน ๙ คน
ผู้ลาประชุม	จำนวน - คน
ผู้ขาดประชุม	จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๑๕ คน

เลขานุการสภาฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้โดยมีผู้มาประชุม จำนวน ๙ คนครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกจึงได้ส่งสัญญาณให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกเข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อความ เป็นสิริมงคล และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เชิญค่ะ

ประธานสภา อบต.

สวัสดิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ท่านนายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อสมาชิกทุกท่านพร้อมกันแล้ว ผมขอเปิดประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอเชิญร่วมประเพณีทอดเทียนพรรษา วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่วัดบ้านวังอ้อยหนู
๒. ขอเชิญร่วมประเพณีทอดเทียนพรรษา วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่วัดนิโครธ บ้านโสก
๓. ขอเชิญร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่วัดทุ่งมนศิริพลเมือง บ้านทุ่งมน

สำเนาถูกต้อง



(นายมนตรี เป็ลยั้ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

ประธานสภา อบต.

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา อบต.

ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยกมือ

ที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยละเอียด และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การตั้งกระทู้ถาม

ประธานสภา อบต.

การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ยื่นกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ

ประธานสภา อบต.

๔.๑ ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประธานสภา อบต.


ส้าเนาถูกต้อง
(นายมนตรี เปลี่ยนฝั่ง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ตามที่ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้กำหนดยื่นคำแปรญัตติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ภายในวันที่ ๘-๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานว่าไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นตามร่างเดิม รายละเอียดตามหนังสือแจ้งรายงานการประชุม ซึ่งได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ก่อนจะพิจารณาในวาระต่อไป ขอให้เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการสภา อบต.

เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามวรรคในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้ นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร

ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ขอเรียนชี้แจงสมาชิกสภา อบต.ทราบ และขอเชิญท่านประธานสภา ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ

ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายสมัย เชื้อคำจันทร์ ประธานคณะกรรมการแปรรูป

ประธานสภา อบต.

นายสมัย เชื้อคำจันทร์
ประธานคณะกรรมการแปรรูป

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น และได้ตั้งคณะกรรมการแปรรูปพร้อมทั้งได้กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อกรรมการแปรรูปและระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรรูปได้รับไว้แล้ว

สำเนาถูกต้อง



(นายมนตรี เปลี่ยนฝั่ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

คณะกรรมการแปรรูป ได้ประชุมพิจารณาเลือกกระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรรูป และนายแปง อริญโสธ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรรูป และได้กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติไว้ ๓ วัน คือ วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก และเมื่อวันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นเสนอคำแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นแปรญัตติแต่อย่างใด

และในวันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการแปรรูปได้ทำหน้าที่เชิญผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ อย่างละเอียดรอบคอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นตามร่างเดิม ที่ประธานสภาได้ส่งให้คณะกรรมการแปรรูปไปพิจารณา ซึ่งไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว และไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใด

ที่ประชุม

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุม

ประธานสภา อบต.

รับทราบ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในวาระสอง หรือไม่

ไม่มี

ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ผู้บริหารเสนอโดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และให้ผ่านวาระที่ ๒ นี้ ไปสู่การพิจารณาในวาระที่ ๓ ต่อไป

ที่ประชุม มีมติเห็นด้วยตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับเดิมด้วยมติ

เห็นชอบ	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระที่ ๓ ว่าจะลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยยกมือแสดงมติ

ที่ประชุม มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เห็นชอบ	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอใหม่

๕.๑ เรื่องขอความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ประธานสภา อบต. ตามหนังสือที่พิเศษ/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกในการเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่ได้สำเนาให้กับสมาชิกสภา อบต. ทุกคนแล้วนั้น

สำเนาถูกต้อง



(นายมนตรี เปลีเยนฝั่ง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ที่ ๙ ได้ส่งหนังสือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ในเขตป่าตาม มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ มายังท่านนายก อบต. ทุ่งแก เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกในการเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตาม มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในการขอตั้งวัดซึ่งเป็นที่พักสงฆ์ห้วยข้าวหลาม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งทางวัดได้ทำหนังสือไปยังสำนักพุทธศาสนาแล้ว ซึ่งทางสำนักพุทธศาสนาแจ้งว่าต้องให้สภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ให้ความเห็นชอบ ทาง อบต.ทุ่งแก จึงได้นำเรื่องแจ้งมายังประธานสภา อบต. เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภา อบต.ทุ่งแก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียด

ประธานสภา อบต. ผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบในการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตาม มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ผมขอมติที่ประชุม โดยการใช้สิทธิด้วยการยกมือให้พ้นศีรษะ เชิญครับ

เห็นชอบ	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

๕.๒ เรื่องการพิจารณาขอรับความยินยอมทำกิจการนอกเขตที่

นายก อบต.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้รับหนังสือจากเทศบาลตำบลโคกสี ที่ สน ๕๕๑๐๑/๖๐๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอรับความยินยอมทำกิจการนอกเขตพื้นที่ เพื่อขอรับความยินยอมทำกิจการนอกเขตโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยข้าวหลามจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกเพื่อพิจารณา ซึ่งในวันนี้ ท่านนายกเทศบาลตำบลโคกสีพร้อมคณะฯ ได้มาร่วมประชุมเพื่อที่จะชี้แจงในรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ให้กับทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้พิจารณา

ประธานสภา อบต.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ยินดีต้อนรับและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลโคกสีพร้อมคณะฯ ให้เกียรติมาชี้แจงการทำกิจการนอกเขตโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยข้าวหลามในครั้งนี้ ขอเชิญท่านนายก ครับ

นายทองใบ สุทธิประภา
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสี

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมและคณะฯ ขอขอบคุณทางสภา อบต.ทุ่งแก เช่นกันครับ ซึ่งในวันนี้ผมขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ในเรื่องขอรับความยินยอมทำกิจการนอกเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยข้าวหลาม ตามที่ท่านนายก อบต.ทุ่งแกได้นำเรียนไปเบื้องต้น ด้วยเทศบาลตำบลโคกสี ได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไผ่ เนื่องจากในห้วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีฝนตกหนักทำให้น้ำหลากพัดถนดินห้วยข้าวหลามชำรุดเสียหาย สัญจรไปมาไม่ได้ ผมจึงได้ยื่นญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกสี ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยข้าวหลาม และขอรับความยินยอมทำกิจการนอกเขตโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยข้าวหลามที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์กับตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสี มีมติเห็นชอบด้วยแล้วนั้น และเพื่อให้การทำกิจการนอกเขตพื้นที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง ผมจึงได้ทำหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกให้ความยินยอมทำกิจการนอกเขตพื้นที่ และมาอธิบายชี้แจงเหตุและผล ในการขอรับความยินยอมทำกิจการนอกเขตพื้นที่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยข้าวหลามจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกเพื่อพิจารณาครับ

สำเนาถูกต้อง

(นายมนตรี เปลี้นั่ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ประธานสภา อบต.

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลโคกสีครับ ที่ได้ชี้แจงและอธิบายในรายละเอียดให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้รับทราบ ก่อนการพิจารณาขอรับความยินยอมทำกิจการนอกพื้นที่ ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทางสภาฯได้รับทราบครับ

เลขานุการสภา อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้

เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่มีอยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องการทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ กรณีเทศบาลต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อยู่ในเขตของตน

(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขภาพสภาจังหวัด หรือสภาตำบล แห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ

(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑.๓ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ

(๒) กิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่

สำเนาถูกต้อง

(นายมนตรี เปลียนฝั่ง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา อบต.

ตามที่เลขานุการสภาฯ และท่านนายกเทศมนตรีตำบลโคกสี ได้นำเรียนระเบียบข้อกฎหมาย และเหตุผลของการขอรับความยินยอมทำกิจการนอกเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยข้าวหลาม ที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างตำบลทุ่งแก ให้กับสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

ประธานสภา อบต.

ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับความยินยอมทำกิจการนอกเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยข้าวหลาม ที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างตำบลทุ่งแก โดยใช้สิทธิด้วยการยกมือให้พ้นศีรษะ ขอเชิญครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา อบต.

เมื่อที่ประชุมสภาฯมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จึงได้ดำเนินการแจ้งให้เทศบาลตำบลโคกสีทราบเพื่อจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

